

Hòa nhập Người khuyết tật trong Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction) và Tiêu chuẩn Thực hành NDIS (NDIS Practice Standard)

Hòa nhập Người khuyết tật trong Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (DIDRR) đề cập đến quá trình giảm thiểu rủi ro thiên tai cho người khuyết tật, đảm bảo sự an toàn, khả năng phục hồi và sự tham gia có ý nghĩa của họ trong tất cả các giai đoạn quản lý thảm họa.

DIDRR nhận thấy rằng người khuyết tật bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi thiên tai và tình huống khẩn cấp. Bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận một cách toàn diện, DIDRR nhằm mục đích giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương, tăng cường khả năng phục hồi và thúc đẩy quyền cũng như phúc lợi của người khuyết tật.

Nghĩa vụ của Nhà cung cấp NDIS

Nghĩa vụ của Úc trong việc quản lý rủi ro do các trường hợp khẩn cấp và thảm họa gây ra đối với người khuyết tật được quy định trong một loạt các cơ chế của địa phương và quốc tế. Nhà cung cấp NDIS có nghĩa vụ đảm bảo các hoạt động của họ phản ánh các nguyên tắc được nêu trong các tài liệu này, cũng như đáp ứng Tiêu chuẩn Thực hành NDIS (NDIS Practice Standard) về Quản lý Thảm họa và Trường hợp Khẩn cấp (Emergency and Disaster Management).

Công ước Liên hợp quốc về Quyền của Người Khuyết tật (United Nations Convention on the Rights of People with Disability)

Khung Sendai về
Giảm thiểu Rủi ro
2015-2030

Khung Giảm thiểu
Rủi ro Thiên tai
Quốc gia

Tiêu chuẩn Thực
hành NDIS cho
Quản lý Thảm họa
và Trường hợp
Khẩn cấp
Nghĩa vụ WHS

Hòa nhập Người khuyết tật trong Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (DIDRR)

Công ước Liên hợp quốc về Quyền của Người Khuyết tật (United Nations Convention on the Rights of People with Disability) quy định các bên tham gia phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự bảo vệ và an toàn cho người khuyết tật trong các tình huống rủi ro, bao gồm các tình huống xung đột vũ trang, trường hợp khẩn cấp nhân đạo và xảy ra thiên tai (Điều 11).

Khung Sendai về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai giai đoạn 2015-2030 (Disaster Risk Reduction 2015-2030) là một thỏa thuận quốc tế về hành động nhằm ngăn chặn những rủi ro thiên tai mới và giảm thiểu rủi ro thiên tai hiện có.

Khung Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (National Disaster Risk Reduction Framework) đóng vai trò là cơ sở triển khai Khung Sendai của Úc. Khung này cung cấp các chiến lược hành động cơ bản, tập trung vào việc hiểu rõ rủi ro thiên tai, ra quyết định có trách nhiệm, tăng cường đầu tư và quản trị hiệu quả.

Hòa nhập Người khuyết tật trong Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (DIDRR) cung cấp các chiến lược và thực tiễn nhằm giảm thiểu sự xuất hiện của các mối nguy hiểm, giảm mức độ nguy cơ ảnh hưởng và khả năng dễ bị tổn thương của người dân và tài sản của họ, đồng thời tăng cường năng lực của người dân để đối phó với tác động của chúng.

Tiêu chuẩn Thực hành NDIS cho Quản lý Thảm họa và Trường hợp Khẩn cấp (The NDIS Practice Standard for Emergency and Disaster Management) cung cấp các hướng dẫn và biện pháp thực hành tốt nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ dành cho người khuyết tật để đảm bảo sự an toàn, hòa nhập và hỗ trợ hiệu quả cho người khuyết tật trong mọi khía cạnh của quản lý thảm họa và khẩn cấp.

Ngoài ra, Nhà cung cấp NDIS phải đáp ứng các nghĩa vụ theo luật định đối với người lao động và đảm bảo chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho nơi làm việc [*Quy định 43, Quy định về Sức khỏe và An toàn Lao động (WHS) (2017)*].

Áp dụng DIDRR và Tiêu chuẩn Thực hành

Các thành phần chính của DIDRR là:

1. **Đánh giá Rủi ro và Chuẩn bị:** Xác định và hiểu rõ những tổn thương và nhu cầu cụ thể của người khuyết tật và kết hợp những điều này vào các kế hoạch và chiến lược phòng chống thiên tai.
2. **Ứng phó và Phục hồi:** Đảm bảo rằng các ứng phó khẩn cấp mang tính toàn diện và giải quyết được nhu cầu của người khuyết tật, bao gồm các thủ tục sơ tán tiện dụng, cung cấp thiết bị hỗ trợ và hỗ trợ tâm lý xã hội trong quá trình phục hồi.

Những điều này được phản ánh trong các nguyên tắc chính của Tiêu chuẩn Thực hành Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp của NDIS (NDIS Emergency and Disaster Management Practice Standard).

1. **Lập kế hoạch và chuẩn bị toàn diện:** Kết hợp các phương pháp tiếp cận hòa nhập với người khuyết tật vào các hoạt động lập kế hoạch khẩn cấp, đánh giá rủi ro và các hoạt động chuẩn bị để đảm bảo sự tham gia đầy đủ và an toàn của người khuyết tật.
2. **Thông tin và truyền thông có thể tiếp cận:** Cung cấp thông tin, cảnh báo và hướng dẫn có thể tiếp cận và kịp thời cho người khuyết tật bằng các định dạng và ngôn ngữ mà họ có thể hiểu và tiếp cận.

3. Hợp tác và phối hợp: Hợp tác với các tổ chức khuyết tật, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp và các bên liên quan khác để đảm bảo sự phối hợp và lồng ghép các thực hành hòa nhập với người khuyết tật trong các nỗ lực ứng phó và phục hồi khẩn cấp.
4. Cách tiếp cận dựa trên Quyền: Đề cao quyền và nhân phẩm của người khuyết tật trong tất cả các giai đoạn quản lý tình trạng khẩn cấp, bao gồm tôn trọng quyền tự chủ, lựa chọn và không phân biệt đối xử.

Hòa nhập Người khuyết tật trong Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (DIDRR) là điều cần thiết để đảm bảo sự an toàn, khả năng phục hồi và sự tham gia đầy đủ của người khuyết tật trong tất cả các khía cạnh của quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa.

Bằng cách thực hiện các nguyên tắc và thực hành được nêu trong Tiêu chuẩn Thực hành Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp của NDIS (NDIS Emergency and Disaster Management Practice Standard), các nhà cung cấp dịch vụ dành cho người khuyết tật có thể hỗ trợ hiệu quả cho người khuyết tật trước, trong và sau khi khẩn cấp xảy ra, từ đó thúc đẩy các quyền, phúc lợi và sự hòa nhập của họ trong xã hội.

Được tài trợ bởi chương trình trợ cấp của Ủy ban Bảo vệ và Chất lượng NDIS